

เดินหน้ายุทธศาสตร์โมเดลรุ่น8

ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

สมาคมเพื่อชุมชนมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเดินหน้าโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชน-ยุทธศาสตร์โมเดล” อย่างต่อเนื่องมาสู่รุ่นที่ 8 สะท้อนความสำเร็จของพลังความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนผ่านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจ BCG โมเดล

นายมงคล เสงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชน-ยุทธศาสตร์โมเดล” ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 ในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางยุทธศาสตร์โมเดล ได้ดำเนินความร่วมมือมาตั้งแต่รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 58 กลุ่ม เกิดเป็นเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาตาพุดคอมเพล็กซ์มาเข้าร่วมโครงการ

โดยมีสมาคมเพื่อนชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นที่เลี้ยง ขับเคลื่อนผ่านการทำวิจัย การจัดการกรณีศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้และโอเดียความคิดสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับรองคุณภาพสินค้าในระดับต่างๆ ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ การรับรองมาตรฐาน ออย. เป็นต้น ซึ่งเป็นก้าเริ่มต้นคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายชุมชนส่วนราชการท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นต่างๆ เข้าร่วมเป็นที่เลี้ยง และช่วยกันขับเคลื่อนโครงการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2566 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีจำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย บริษัท วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกอก จำกัด เทศบาลเมืองมาตาพุด, วิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ



มาตาพุด เทศบาลเมืองมาตาพุด, วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาไผ่ เทศบาลตำบลทับมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด เทศบาลตำบลทับมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วยบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง, วิสาหกิจชุมชนบ้านสาย 9-หนองขวาง เทศบาลตำบลมาตาพุดพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนเทพประสิทธิ์ฟาร์ม เทศบาลตำบลเนินพระ

สำหรับตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนเกาะกอก ในนามบริษัท วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกอก จำกัด จากเดิมเป็นศูนย์รวมสินค้าวิสาหกิจชุมชน เปลี่ยนเป็นศูนย์รวมการจัดการและกระจายสินค้าจากหลายชุมชน เสริมจุดเด่นด้านนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการ คือ สร้างเว็บไซต์และระบบการลงบัญชี การใช้แถบบาร์โค้ดเพื่อให้สะดวกในการจัดการคลังสินค้า ส่งผลให้ระบบการจัดการสินค้าที่แม่นยำและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาไผ่ ก่อนหน้านั้น มีปัญหาเรื่องเศษลวดของเหลือทิ้ง ทำให้เกิดขยะเศษอาหารเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ พร้อมเสริมนวัตกรรมด้านการผลิต โดยนำเศษลวดของมาพัฒนาตัดแปลงเป็นไอศกรีมลวดของ และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาไผ่มียอดขายเพิ่มขึ้น

และวิสาหกิจชุมชนเทพประสิทธิ์ฟาร์ม สมาชิกทุกคนได้รับการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากพี่เลี้ยง ภายหลังจึงสามารถปรับปรุงตราสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาสินค้าเป็นข้าวโพดอบกรอบ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ ตอบเทรนด์และความต้องการของตลาดในปัจจุบัน.

'ชัยธวัชชัย มธ.' ยัน 'สหภาพหมอ' เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสวัสดิการ พิสูจน์แล้วหลาย ปท.

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 - 09:09 น.



'ชัยธวัชชัย มธ.' ยัน 'สหภาพหมอ' เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสวัสดิการ พิสูจน์แล้วหลายประเทศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ชัยธวัชชัย ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Sustarum Thammaboosadee" โดยระบุว่า เมื่อวานผมได้รับเชิญจาก สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ให้ร่วมบรรยายหลักความรู้เรื่องสหภาพแรงงาน ผมบรรยายประมาณเพียงสามสิบนาทีที่เหลือกว่า 1 ชั่วโมงเราแลกเปลี่ยนกัน

สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมองอีกด้านคือกลุ่มอาชีพที่พอมีอภิสิทธิ์ในสังคมถ้าเจ็บและอยู่เป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตก็ย่อมสบาย มีทางไป

มีปัญหาต่างกันหลากหลาย มีข้ออ้างมากมายที่จะไม่รวมตัว ไม่ต่อสู้ แต่การรวมตัวก็เกิดขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แม้ไม่มีสถานะทางกฎหมาย แต่ก็สร้างอะไรได้มากมาย

เทคนิคทางกฎหมายหรือนโยบาย ทฤษฎีแรงงานก็สำคัญ การบริหารองค์กรก็มีอยู่ สำคัญแต่สำคัญน้อยกว่าอีกเรื่องที่ผมย้ำ

ผมใช้คำว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” คาง่ายๆ ที่เด็กอนุบาลก็รู้จัก คนธรรมดาทั่วไปรู้จัก คำคำนี้คือหมุดหมายสำคัญของการเกิดการรวมตัว

ผมบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงาน เชี่ยวชาญเรื่องการรวมตัว การเคลื่อนไหวมีเต็มมหาวิทยาลัย ทำไมเราไม่สหภาพมหาวิทยาลัยเลย

ความเห็นใจ คือการรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวของคนอื่น แม้เราพ้นสถานะปัญหานั้นไปแล้ว แม้เราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ตามลำพัง แต่เรายังรู้สึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น หมอที่เจ็บปวดกับพยาบาล พยาบาลที่เจ็บปวดกับนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานเต็มเวลาที่เจ็บปวดกับคนทำงานพาร์ทไทม์ เรื่องนี้สำคัญกว่าทฤษฎีใดๆ

หมอซินหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหภาพฯ บอกจุดเริ่มต้นของการตั้งสหภาพ เมื่อเพื่อนหมอท่านหนึ่งบอกว่า “อยากมีสหภาพ” และทุกคนบอกว่าควรมี แม้ว่าต้องสู้กับรัฐมนตรี ต้องสู้กับผู้บริหาร และความเข้าใจของสังคม เมื่อทุกคนมั่นใจร่วมกันการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น ในเวลาเพียงแค่สองปี ก็พลิกประเทศได้มากมาย

การมีสหภาพหมอมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสวัสดิการ คุณภาพการรักษาต่างๆ ของคนดีขึ้น พิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศ

เมื่อโชครวนถูกกระชาก เสียงของความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่